

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính thưa quý cử tri!

Họ và tên: **NGUYỄN VĂN NGUYỄN**

Sinh ngày 06/02/1984.

Quê quán: xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Nơi ở hiện nay: Tổ 5, khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thành phố
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

Trình độ học vấn: 12/12.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị.

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND tỉnh.

Kính thưa quý cử tri!

Bình Phước là một tỉnh khu vực Đông Nam bộ, là đầu mối của 2 tuyến đường giao thông quan trọng là Quốc lộ 13 và Quốc lộ 14. Tỉnh có vị trí địa lý, điều kiện khí hậu thuận lợi để phát triển và công nghiệp và nông nghiệp. Sau hơn 20 năm tái lập và phát triển, đến nay có thể nói Bình Phước đang dần đi vào ổn định: Kinh tế tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Đời sống của nhân dân trong tỉnh cơ bản đã được nâng lên; Cơ sở hạ tầng đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Bên cạnh đó, Bình Phước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trên con đường phát triển, đó là: Đời sống người dân nhiều nơi vẫn còn khó khăn, tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế vẫn còn cao. Giá các mặt hàng nông sản, nhất là cao su, hạt điều, tiêu còn nhiều biến động. Cơ sở vật chất - hạ tầng trong tỉnh tuy được quan tâm nhưng vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu;... Những khó khăn, thách thức trên sẽ là những tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Mục tiêu 5 năm tới của tỉnh là: Tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, vững chắc. Phấn đấu đến năm 2025, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, tăng cường kết nối vùng; hoàn thành chính quyền điện tử, đô thị thông minh, từng bước chuyển dần sang chính quyền số; đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc. Các chỉ tiêu chủ yếu: Thu nhập bình quân đạt trên 100 triệu đồng/người/năm, tương đương 4.500 USD. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 là 185.000 tỷ đồng. Có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 2 huyện được công nhận huyện nông thôn mới.

Có 70% trường đạt chuẩn quốc gia. Đến cuối nhiệm kỳ mỗi cấp học có ít nhất 30% số trường hoàn thiện thiết chế trường học thông minh và dạy song ngữ. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Tạo ra 200.000 việc làm mới trong các cơ sở kinh tế; năng suất lao động tăng bình quân trên 7% năm...

Đối với Phú Riềng được thành lập năm 2015, là huyện trẻ nhất của tỉnh, được thành lập năm 2015. Mục tiêu phát triển của huyện 5 năm tới là phát huy lợi thế vị trí địa lý, nguồn lực đất đai, nguồn lực xã hội để tập trung phát triển kinh tế. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng để tạo động lực phát triển xã hội; thu hút nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại.

Thưa quý cử tri!

Tham gia ứng cử HĐND tỉnh lần này, nếu được cử tri tín nhiệm trúng cử là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, đặc biệt là góp phần vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội nêu trên, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri trong tỉnh.

Một trong những điều kiện giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu nhân dân là tôi có may mắn được trưởng thành từ quê hương Bình Phước. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được làm việc tại Văn phòng HĐND tỉnh đến nay đã 14 năm, trải qua các chức vụ từ chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng của Văn phòng HĐND tỉnh, tôi đã được tham gia các đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và gặp gỡ bà con cử tri trong các đợt tiếp xúc cử tri, giám sát, tiếp công dân đã giúp tích lũy kinh nghiệm công tác. Đặc biệt, qua việc trực tiếp tham mưu, giúp việc cho HĐND trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình nên hơn ai hết tôi hiểu được những công việc mà người đại biểu dân cử cần phải làm khi thực hiện nhiệm vụ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; hiểu sâu sắc được những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng và những vấn đề cử tri Bình Phước đang quan tâm.

Với môi trường công tác hiện nay (Văn phòng HĐND tỉnh - cơ quan tham mưu trực tiếp cho các hoạt động của HĐND tỉnh) với sức trẻ của mình tôi sẽ cố gắng phấn đấu công tác tốt, góp phần cùng nhân dân trong tỉnh tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và huyện Phú Riềng. Để thực hiện tốt điều đó tôi sẽ:

- Không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Gương mẫu thực hiện, vận động gia đình và nhân dân cùng thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác hiện nay và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ gần gũi với nhân dân; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến, tâm tư nguyện vọng, những bức xúc

và những ý kiến đóng góp tâm huyết của nhân dân. Tôi sẽ phản ánh trung thực các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết cũng như phản ánh đến các kỳ họp của HĐND tỉnh; thông tin đầy đủ đến cử tri các nội dung của các kỳ họp HĐND. Khi nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, tôi sẽ kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền xem xét giải quyết, thực hiện giám sát theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo biết.

- Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND; tích cực tham gia thảo luận và biểu quyết các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương; thực hiện quyền chất vấn và giám sát của người đại biểu để làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm...; thực hiện nhiều nhiệm vụ khác trên cơ sở quy định của pháp luật.

- Tham gia ý kiến với HĐND tỉnh về một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện Phú Riềng và các vấn đề được đông đảo cử tri địa phương quan tâm:

+ Phát huy tiềm năng, thế mạnh để xây dựng tỉnh, huyện công nghiệp, nâng dần tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế; quan tâm đầu tư xây dựng nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống công nhân các khu công nghiệp; các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở nông thôn; các giải pháp nâng cao chất lượng và giá trị nông sản chủ lực của tỉnh; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất, kinh doanh gây ra.

+ Bố trí ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản, ưu tiên đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi; phát triển cơ sở giáo dục và y tế, hạ tầng giao thông kết nối các địa phương trong tỉnh và kết nối vùng.

+ Quan tâm đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, nhất là đối với diện tích đất chuyển về địa phương sau quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bình Phước.

+ Cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên, tôi sẽ cùng HĐND tỉnh đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện Phú Riềng.

Thưa quý cử tri! Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội lớn của toàn dân, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tôi tin rằng qua cuộc bầu cử nhân dân sẽ chọn, bầu được những đại biểu xứng đáng thay mặt mình vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!